

# NĂM THÁNH CHEVALIER

## Tháng 11 Năm 2023

From Fifteen Days of Prayer with Jules Chevalier, Fr André Mayor, MSC, Ninth Day



### CHEVALIER, TRONG THỜI CỦA NGÀI...

#### Cuộc đời của Ngài:

Tháng 11 theo truyền thống là thời điểm cộng đoàn Công giáo tưởng nhớ những người đã qua đời. Cha Jules Chevalier đã viết: *"Mẹ tôi qua đời ngày 19 tháng 7 năm 1876, thọ 86 tuổi. Tôi rất yêu mẹ nhưng tôi không nói nhiều về mẹ, nhất là trong những lá thư..."* (L 18730210). Chevalier đang ở Richelieu để nghỉ hè trước khi cha ngài qua đời. Cha của ngài qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1848. Cha Chevalier đã mô tả cảm xúc của mình. *"Thật là một cảnh tượng cảm động. Tôi không còn sức để đi tiếp nữa. Cảm xúc của tôi đã phản bội lại sự thật mà tôi đã cố giấu khỏi người khác....! Cái chết...không mất nhiều thời gian để đến. Nhưng trước hết, chàng thiếu niên được an ủi khi thấy cha mình trở về với Thiên Chúa mà ông đã từ bỏ và hơn cả là được nhắm mắt trong sự bình an của Chúa".* ("MR 36 "Plan sur le Cœur de Marie pour un Mois de Mai"-Manuscrits sur la Très Sainte Vierge, trang 44-45). Sự hoán cải của cha ngài là một khoảnh khắc ân sủng mạnh mẽ trong cuộc đời Jules.

#### Lời của Ngài:

Trong lúc suy niệm về sự ngắn ngủi của cuộc đời, Chevalier đã viết: *"...cái chết đến nhanh chóng. Ngày của chúng ta trôi qua với tốc độ chóng mặt. Tuần nối tiếp tuần, năm nối tiếp năm, không cần chúng ta nhận biết. Cuộc đời của chúng ta như hơi nước mà chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ nhanh chóng tan biến... Hãy cẩn thận và sẵn sàng... Chúng ta chỉ chết một lần và sự vĩnh cửu phụ thuộc vào cái chết, vậy sao không cố làm mọi thứ để có thể chết một cách tốt đẹp!"* (M II 318-321). Để được chết lành, chúng ta nên đáp lại lời mời gọi của Chúa với tấm lòng rộng mở (Lu-ca 14:23). *"Không ai bị loại trừ! Mọi người đều được mời gọi...Hãy đến với Ta, con có quyền quy tụ tại bàn của Ta... Nếu con đã thánh thiện, con sẽ trở nên thánh thiện hơn; nếu con bị bệnh, con sẽ được chữa lành; nếu con yếu đuối, con sẽ trở nên mạnh mẽ; nếu con lạnh lẽo, con sẽ thấy ấm áp; nếu các con là tội nhân, các con sẽ được hoán cải, miễn là các con đáp lại tình yêu của Ta và mang theo ước muốn sửa đổi thực sự"* (M II 27). (From Fifteen Days of Prayer with Jules Chevalier, Fr André MAYOR, MSC, Ninth Day)



con người với trái tim bùng cháy cho sự vụ

1824-2024

# NĂM THÁNH CHEVALIER

## Tháng 11 Năm 2023

From Fifteen Days of Prayer with Jules Chevalier, Fr André Mayor, MSC, Ninth Day



### CHEVALIER, NGÀY HÔM NAY...

“Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì có rất nhiều người nam nữ đã tận tâm chăm sóc người nghèo và những người bị loại trừ; ...Họ làm nhiều việc hơn là bố thí: họ lắng nghe, tham gia, cố gắng hiểu và giải quyết các tình huống khó khăn cũng như nguyên nhân của chúng. Họ không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất mà còn cả tinh thần; và họ làm việc để thăng tiến toàn diện mỗi cá nhân... Lòng biết ơn của chúng ta đối với nhiều tình nguyện viên này cần được thể hiện trong lời cầu nguyện để chứng từ của họ sẽ ngày càng tỏ ra có kết quả.” (MESSAGE OF POPE FRANCIS FOR THE 2023 WORLD DAY OF THE POOR, no 5).

“Lòng nhiệt thành của chúng ta đối với việc cứu rỗi người lân cận phải liên lỉ”. (Jules Chevalier, M II 350). Khi dựng những căn lều hy vọng, chúng ta có thể noi gương tinh thần của Cha Jules Chevalier. “Đã bao nhiêu lần Ngài ở bên cạnh những người đau khổ, bệnh tật, hấp hối, kể từ khi Ngài sẵn sàng đón nhận Bí tích Thánh Thể” (Jules Chevalier, M II 33).

**Làm thế nào sức mạnh biến đổi của Bí tích Thánh Thể tràn qua tôi, qua chúng ta, đến thế giới chúng ta đang sống? Hãy nhớ: “trong ngôi nhà này của chúng ta, là thế giới, mọi người đều có quyền cảm nghiệm ánh sáng bác ái; không ai bị tước đoạt ánh sáng đó.”** (MESSAGE OF POPE FRANCIS FOR THE 2023 WORLD DAY OF THE POOR, no 10).



con người với trái tim bùng cháy cho sứ vụ

1824-2024

# NĂM THÁNH CHEVALIER

## Tháng 11 Năm 2023

*From Fifteen Days of Prayer with Jules Chevalier, Fr André Mayor, MSC, Ninth Day*



### LỜI CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Lạy Cha là nguồn sức mạnh của chúng con,  
Chúng con cảm ơn Cha  
vì bạn đã cho chúng con Cha Jules Chevalier.  
Ngài đã trở nên tấm gương sống động cho chúng con.  
Trong cuộc đời của mình, ngài đã thực sự sống những  
lời của Chúa Giêsu, Con Cha,  
để dẫn dắt mọi người đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu,  
trong bữa tiệc đời đời trên thiên đàng.  
Chúng con cầu nguyện cho nhiều người nam nữ đang  
tận tâm chăm sóc người nghèo và người bị loại trừ.  
Sự hy sinh mạng sống của họ thực  
sự truyền cảm hứng cho chúng ta để cống hiến  
hết mình cho người khác.  
Lạy Cha,  
chúng con cũng nhớ đến tất cả các nhà  
truyền giáo trong quá khứ, cả các linh mục,  
anh chị em và giáo dân trong Gia đình  
Chevalier đã qua đời.  
Xin Chúa tha mọi lỗi lầm của họ,  
và xin cho họ được yên nghỉ trong Chúa  
trên thiên đường.  
Xin họ cũng cầu nguyện cho chúng con,  
những người vẫn đang hành hương trên thế giới này.

Amen



con người với trái tim bùng cháy cho sứ vụ

1824-2024